

Số: 157 /UBND-VP

Cẩm Vân, ngày 20 tháng 7 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 64-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy và Công văn số 10180/UBND-VX của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể xã;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã.
- Tổ giám sát cộng đồng thôn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 10180/UBND-VX ngày 15/7/2021 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương; và Thông báo khẩn số 64-TB/VPTU ngày 15/7/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa về Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự báo trong thời gian tới xu hướng di biến động dân cư từ các điểm dịch, vùng dịch (kể cả người nhập cảnh) trở về địa phương, làm cho nguồn lây nhiễm càng trở nên phức tạp. Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã yêu cầu Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể xã; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã; Tổ giám sát cộng đồng thôn triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên (*Gửi kèm theo văn bản cho các đơn vị*), trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh

Thời gian vừa qua, trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp làm việc và có nhiều văn bản kết luận, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay là chưa có tiền lệ, do vậy, trong chỉ đạo, điều hành cũng cần phải vừa thực hiện, vừa bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch, nhất là tại cơ sở.

Do đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, các tốp giám sát thôn tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của huyện và của xã; trọng tâm trong giai đoạn hiện nay là ưu tiên kiểm soát, quản lý và giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố đến địa phương và người từ địa phương đi đến các tỉnh, thành phố trở về. Công tác phòng, chống dịch phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất cho đến khi dịch bệnh được ngăn chặn.

2. Tăng cường giám sát, quản lý, cách ly y tế tại nhà đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương

Tình hình dịch bệnh Covid-19, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận. Trong thời gian qua, số người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tăng cao. Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng từ những người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giám sát, quản lý, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 và Công văn số 5533/BYT-MT ngày 26/6/2021. Trong đó cần lưu ý các nội dung sau:

- Tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng, đỗ) thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

- Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

- Đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa và Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc cách ly tại nhà theo Công văn số 2537/CV-BCĐ ngày 25/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà các đối tượng nguy cơ để phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu các BCĐ phòng chống Covid-19 xã, Trưởng các ban ngành Đoàn thể xã và tổ giám sát cộng đồng thôn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã những nội dung vượt thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng uỷ, HĐND;
- Website xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Vĩnh